

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: /SCT-TM

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2728/UBND-TH ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Cụ thể như sau:

1. Cử tri Nguyễn Văn Phước, địa chỉ khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long phản ánh: “Hiện nay, giá xăng dầu đã giảm đáng kể, tuy nhiên giá cả các mặt hàng phục vụ nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu vẫn ở mức cao; giá các mặt hàng tiêu dùng không giảm. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tránh hiện tượng giữ giá nhằm trục lợi; đồng thời cử tri đề nghị tỉnh có nhiều chính sách, biện pháp nhằm hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất”.

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh rà soát và có ý kiến trả lời như sau:

- Sở Công Thương xin chia sẻ với khó khăn, kiến nghị của cử tri. Thực tế từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài Chính định kỳ điều chỉnh theo đúng thời gian quy định, với mức tăng, giảm khác nhau. Kéo theo đó là sự biến động giá cả hàng hóa nhất là mặt hàng thiết yếu, mặt hàng phục vụ sản xuất của người dân. Qua năm bất bình hình giá cả các mặt hàng phục vụ nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu), giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được bán tại các cửa hàng tạp hóa, các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được điều chỉnh phù hợp mặt bằng chung của cả nước cũng như các tỉnh lân cận, không phát hiện các cơ sở kinh doanh tự ý tăng giá bất thường để trục lợi.

- Trong thời gian qua, lực lượng thanh tra chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nắm bắt tình hình thị trường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ tích trữ, tự ý tăng giá; Qua công tác thanh tra, kiểm tra từ đầu năm đến nay, trên thị trường toàn tỉnh không xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Song song với công tác thanh tra, kiểm tra còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh tập trung vào mặt hàng vật tư nông nghiệp, các nhóm mặt hàng thiết yếu (trong đó có: 177 cơ sở kinh doanh phân bón đã ký cam kết;

4.661 gồm các cơ sở doanh nghiệp thuộc tây, tạp hóa, lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống đã ký cam kết) góp phần ổn định thị trường chung trên toàn tỉnh.

- Để hỗ trợ người dân yên tâm sản xuất, Sở Công Thương đã và đang phối hợp các Sở, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách, biện pháp, cụ thể:

+ Tiếp tục hỗ trợ nông dân, HTX, các Doanh nghiệp nông nghiệp tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản; đồng thời, thúc đẩy khai thác phân phối trực tuyến trên các Website, các sàn thương mại điện tử, mở rộng, tiếp cận kênh phân phối mới.

+ Quan tâm thu hút, đầu tư phát triển hệ thống logistics, nhằm chủ động và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong dự trữ, vận chuyển, lưu thông hàng hóa xuyên suốt từ sản xuất, nuôi trồng đến phân phối, giảm chi phí trung gian nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi cung ứng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp phân phối, hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân thông qua hoạt động đào tạo quy trình, kỹ thuật nuôi trồng theo chuẩn VietGap, GlobalGap, truy xuất nguồn gốc... Ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ, bao tiêu các mặt hàng trái cây, nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm được sản xuất nuôi trồng theo quy trình VietGap, GlobalGap; định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường.

+ Thường xuyên hỗ trợ, khai thác thông tin hiệu quả về thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Bảo đảm chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó người dân phải chủ động giảm chi phí trong từng bước, khâu, cần tự đổi mới, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất để tự giảm chi phí sản xuất cho mình.

2. Cử tri phường Minh Lập, thị xã Chơn Thành phản ánh: “Khi giá xăng dầu giảm các cửa hàng xăng dầu không bán xăng cho người dân, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp”.

Sở Công Thương trả lời như sau:

Trong thời gian qua mặt hàng xăng dầu trên cả nước có nhiều biến động do tác động cung cầu của thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là trước các kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính- Công Thương.

Nhằm duy trì việc cung ứng xăng dầu để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường, triển khai nhiều văn bản và

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đến các sở ngành, địa phương phối hợp, đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối, khắc phục khó khăn thực tế, chủ động dự trữ lượng xăng dầu đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh.

Thường xuyên phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra; yêu cầu các thương nhân phân phối xăng dầu, các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và nhượng quyền bán lẻ xăng dầu chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu. Đảm bảo các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán hàng đủ thời gian, cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho thị trường; không để xảy ra tình trạng các cửa hàng giảm thời gian bán hàng, đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá. Nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công Thương theo quy định. Trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. *(Hiện tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều có niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng, nếu phát hiện có cửa hàng xăng dầu không bán xăng cho người dân đề nghị phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý)*

Mặc dù tổng thể hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cơ bản ổn định và đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh Tuy nhiên, thực tế hiện tại các thương nhân kinh doanh xăng dầu đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận nguồn cung và mức chiết khấu rất thấp, có thời điểm 0 đồng/lít, doanh nghiệp phải chịu lỗ chi phí mặt bằng, vận chuyển, nhân công ... Vì thế đã có một số cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng chờ nhập hàng hoặc bán với số lượng hạn chế do doanh nghiệp bán lẻ nhập ít hoặc không nhập (vì nhập là lỗ).

Từ thực tế nêu trên, Sở Công Thương đã chủ động mời các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh làm việc để đảm bảo duy trì nguồn cung cho các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, đồng thời có Văn bản báo cáo và kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, có giải pháp điều hành giá đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; đồng thời chỉ đạo các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện việc phân phối xăng dầu đầy đủ, kịp thời đến các thương nhân phân phối, thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu nhằm ổn định hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Sở Công Thương kính gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM_(Hg6.10).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**